
Stjórn Fjölbrautaskóla Suðurnesja fagnar framkominni tillögu til þingsályktunar 
um stefnumótun og framtíðarskipulag náms á framhaldsskólastigi á 
Suðurnesjum. Stjórnin vill þó árétta að verði slíkur starfshópur skipaður er 
nauðsynlegt að fulltrúi Fjölbrautaskólans verði í hópnum.

Hinu fjölbreytta námsframboði skólans er ekki bara ætlað að mæta kröfum og 
þörfum atvinnulífsins heldur einnig að undirbúa nemendur undir frekara nám.

Framtíðaruppbygging skólans og hugmyndir um breytta staðsetningu hans 
getur ekki aðeins verið mál ríkis og sveitarfélaganna heldur er mikilvægt að 
sjónarmið fulltrúa skólans komi þar einnig fram.


